



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๘๒๐

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล)/รักษาราชการแทนรองอธิการบดี  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง)/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเสียน  
บัวจุม)/ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาระบบการศึกษา/ผู้อำนวยการกองแผนงาน/  
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และได้แต่งตั้งคณะทำงานชุดต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในแต่ละด้านนั้น ทั้งนี้ คณะทำงานด้านสื่อสารองค์กร ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาเรื่อง เสียงสะท้อนของนักศึกษาเกี่ยวกับคำถามมหาวิทยาลัยนอกระบบ โดยมีผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นในมุมมองของนักศึกษา โดยคณะทำงานด้านสื่อสารองค์กรเห็นควรให้คณะทำงานด้านโครงสร้างองค์กรและภาพรวมการดำเนินงาน ซึ่งเป็นคณะทำงานที่ดูแลการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐโดยภาพรวม โดยได้มีการประชุมหารือเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อตอบข้อคำถาม พอสรุปประเด็นสำคัญจากคำถามของนักศึกษา ดังนี้

๑. สถานะ และวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
๒. เหตุผลและความจำเป็นในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
๓. ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
๔. แนวทางการบริหารจัดการระยะเริ่มต้นในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

จากประเด็นคำถามของนักศึกษาสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษายังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ สถานะ รูปแบบ วัตถุประสงค์ เหตุผลและความจำเป็น รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ดังนั้น ควรจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ในการนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดทำสรุปข้อเสนอแนะแนวทางการสื่อสาร และทำความเข้าใจให้กับนักศึกษาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีข้อเสนอแนะในส่วนประเด็นหลักที่นักศึกษากังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาว่า อาจพิจารณาจำแนกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) นักศึกษาเดิม และ ๒) นักศึกษาใหม่หลังจากเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. มอบหมายให้รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำนักศึกษาในการประชุมคณะทำงานด้านสื่อสารองค์กร ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อให้ตัวแทนนักศึกษานำไปสร้างความเข้าใจกับนักศึกษาต่อไป

๒. มอบหมายให้กองกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเรื่อง การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับฯ แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๓. มอบหมายให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม) ผู้อำนวยการสำนักบริหารฯ และผู้อำนวยการกองแผนงานหารือร่วมกันเพื่อจัดตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นหลักที่นักศึกษากังวล คือ การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้วิเคราะห์ข้อมูลให้ครอบคลุมทั้งด้านงาน เงิน คน และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาคั้งต่อไป (วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ